



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**'อณามั้ยโลก' ชนม
ไทยเจ๋งรับเควิด**

เท51,000ล.ปกครองศก. เศรษฐ.เห็นชอบใช้เงินกู้ 51,000 ล้านบาท
เศรษฐกิจจีนสนวิชาพิเศษ รักษาระดับการบริโภคในประเทศ แบ่งเป็น
เสริมเงินบัตรสวัสดิการ ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 14)

‘อนามย์โลก’ ☆ ต่อจากหน้า 1
 แห่งรัฐ 3 เดือน (ค.ค.-ธ.ค.) รวม 14 ล้านคน ใช้เงิน 21,000 ล้านบาท และใช้อีก 80,000 ล้านบาท เพื่อแจกเงิน 3,000 บาท ให้กับเป้าหมาย 10 ล้านคน ในโครงการคนละครึ่ง กำหนดใช้ได้ไม่เกินวันละ 100 บาท เร่งเข้ากรม.สัปดาห์หน้าเพื่อเปิดลงทะเบียน

16 ต.ค. เริ่มใช้ 23 ต.ค.-31 ธ.ค.63 ให้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ยกเว้นลอตเตอรี่ สุรา ยาสูบ จากร้านค้ารายย่อย ที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อหรือร้าน แฟรนไชส์ สบศ.ไฟเขียวนักลงทุนบินเข้าไทย ขณะที่ นักท่องเที่ยวเศรษฐกิจจีนสายตรง ททท.ถามเรื่องเปิด วีซ่าพิเศษ “STV” ให้เที่ยวไทย หลัง ครม.ไฟเขียว เปิดประเทศ เตรียมไปรอดเจ็ดพร้อมบินเข้าไทย ททท.เล็งมีเม็ดเงินกว่าหมื่นล้านบาท องค์การ อนามย์โลกชมไทยสู้โควิดเจ๋งสั่งทำคลิปเผยแพร่ “โควิด-19” ยังปราบไม่ลงติดเชื่อทั่วโลกหนักหน่วง โกลด์และ 30 ล้านคน

หลังจาก ครม.ไฟเขียวให้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าพิเศษ Special Tourist VISA หรือวีซ่า “stv” เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ โดยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้น ตามมาตรการสาธารณสุขของไทยในเดือนตุลาคมปีนี้นั้น ในการประชุม สบศ. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ประชุม สบศ.ก็ไฟเขียวให้นักลงทุนต่างชาติบินเข้าไทยได้ด้วยเช่นกัน

● นายกรัฐมนตรี สบศ.

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 18.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบศ. นายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังประชุมว่า สบศ.ประชุมครั้งที่ 9 เราไม่ทราบว่สถานการณ์โควิด-19 จะสิ้นสุดวันใด ต้องเตรียมมาตรการให้พร้อมเหมาะสม ทันเวลา ที่ประชุม สบศ.มีการเสนอขออนุมัติหลักการโครงการหลายลักษณะด้วยกัน ทั้งดูแลเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการ โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนภาครัฐ และการลงทุนในประเทศ

● ไฟเขียวนักลงทุนบินเข้าไทย

นายกฯกล่าวอีกว่า หลายประเทศได้พยายามติดต่อขอเข้ามาดูกิจการ และแผนการลงทุนของเขา ได้มีการขออนุมัติหลักการเบื้องต้นว่า จะมีกรอบอะไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว นักธุรกิจ การอนุมัติวีซ่า รวมถึงการลงทุนอีอีซี ที่อยู่ในขั้นตอนเจรจาตกลงสัญญา ทุกอย่างไม่ได้หยุดนิ่งยังมีการติดต่อประชุมร่วม และประชุมทางไกลกันอยู่ตลอด ดังนั้น ขออย่าไปพูดอะไรให้เกิดความเสียหายมากนักว่า ทุกคนไม่ยอมมาลงทุนในไทยแล้ว ซัดกับข้อเท็จจริง ทุกอย่างก้าวหน้าตามลำดับไม่ได้หยุดสำคัญคือ รัฐบาลได้ดูแลผู้มีรายได้น้อย 2 ส่วนคือ บัตรสวัสดิการของรัฐ และมีมาตรการเฉพาะกลุ่ม อีกส่วนดูแลการลงทุนระยะยาว

● ย้ำจะใช้งบฯประหยัดที่สุด

นายกฯกล่าวว่า วันนี้นักเศรษฐกรมีการมีข้อเสนอหลายอย่าง มาจากฝ่ายธุรกิจ ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรสนับสนุนเขา แต่ให้เขาคิดมาว่าควรจะมีโครงการประเภทใดบ้างเพื่อให้มีรายได้กลับเข้าประเทศ ขณะนี้รายได้ที่เรามีอยู่ไม่พอ ต้องมีการลงทุน ไม่ได้ใช้เวลาแค่ 1 ปี 2 ปี ต้องใช้เวลา 3 ปี 5 ปี ถึง 10 ปี ถึงจะมีรายได้กลับเข้ามาเพิ่มรายได้ภาครัฐ ทำงานแบบนิวนอร์มอล จะหาว่ารัฐบาลไม่คิดอะไรเลยมันไม่ใช่คิดตลอดเวลา ส่วนการรบกับนักเศรษฐศาสตร์ จากด้านต่างๆ รวมถึงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายข้อเสนอตรงกับสิ่งที่รัฐบาลทำในวันนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการแก้โควิด-19 กับเศรษฐกิจของต่างประเทศ หัวข้อไม่ต่างกันเลย มีเพียงอย่างเดียว คือ เงินรายน้อยกว่าเขาพยายามจะให้อย่างประหยัดที่สุดจะได้ไม่เป็นการต่อไปในอนาคต

● ใช้ 5.1 หมื่นล้านเพิ่มสวัสดิการรัฐ

ขณะที่นายดอนฯ พิษณุพันธ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม สบศ.เห็นชอบการรักษาระดับการบริโภคในประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ใช้วงเงินรวม 51,000 ล้านบาท จากเงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อช่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว 0.24%



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที 1 (ต่อหน้า 14)

ประกอบด้วย การเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) อีกคนละ 500 บาท โดยคนที่เคยได้ 200 บาท จะได้เป็น 700 บาท คนที่เคยได้ 300 บาท จะได้เป็น 800 บาท โดยมีผู้ถือบัตรประมาณ 14 ล้านคน ใช้เงิน 21,000 ล้านบาท

● แจกอีกคนละ 3 พันอีก 10 ล้านคน

นายอนุชากล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบ “โครงการคนละครึ่ง” ใช้วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เป้าหมาย 10 ล้านคน โดยจะเร่งนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า เพื่อเปิดลงทะเบียนวันที่ 16 ต.ค. 2563 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com เพื่อให้เริ่มใช้ในวันที่ 23 ต.ค.-31 ธ.ค. 2563 โดยรัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน สำหรับการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป จากร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ที่เป็นรายย่อย ไม่ใช่นิติบุคคล จึงไม่รวมร้านสะดวกซื้อ ร้านที่เป็นแฟรนไชส์ โดยในวันที่ 1 ต.ค. จะเปิดลงทะเบียนร้านค้าเพื่อในวันเริ่มโครงการ จะให้มีร้านค้าเข้าร่วมถึง 100,000 ร้านค้า

● ให้ชื่อของร้านโซฟ่วยกระจายเงิน

กรณีที่ไม่ให้ร้านสะดวกซื้อและร้านที่เป็นแฟรนไชส์เข้าร่วมเพราะดูแล้วมีแค่ 2% ของร้านค้าทั้งระบบ เมื่อโครงการนี้วักระจายเม็ดเงินไปร้านค้ารายย่อยจริงๆ ก็ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้มากกว่า ส่วนการใช้เงินที่รัฐบาลให้วันละ 100 บาท จะอยู่บนเงื่อนไขจ่ายค่าสินค้าคนละครึ่งกับผู้ลงทะเบียน และได้รับสิทธิ์ เช่น ซื้อสินค้า 100 บาท รัฐจะจ่ายให้ 50 บาท คนซื้อต้องจ่ายเอง 50 บาท ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่ถ้าซื้อสินค้า 400 บาท รัฐจะจ่ายให้ 100 บาท ส่วนอีก 300 บาท ต้องจ่ายเอง และประเภทของสินค้าไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ การบริการต่างๆ หลังการซื้อขายเสร็จสิ้นร้านค้าจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ วันหลังชำระเงิน โครงการนี้คล้ายกับชิม ซ้อป ใช้ที่ประชาชนที่เป็นคนซื้อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันป้าตังและคนขายรับเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

● มหาเศรษฐีจีนสายตรง ททท.

ทางด้าน น.ส.รฐาปิย เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า หลังจาก ครม. อนุมัติการออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ “STV” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้ 90 วัน และขออนุญาตอยู่ต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวม 270 วัน หรือ 9 เดือน ได้มีมหาเศรษฐีชาวจีนติดต่อสอบถามรายละเอียดการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและมาพำนักระยะยาว โดยระบุว่าอาจจะเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัว และต้องการมาพักประมาณ 60 วัน

● พร้อมนั่งเครื่องบินส่วนตัวเที่ยวไทย

“เชื่อว่าหากรายละเอียดทุกอย่างชัดเจน น่าจะมีเศรษฐกิจต่างประเทศสนใจเดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมาก เพราะหลังข่าว ครม. อนุมัติวีซ่าประเภทใหม่ออกไป มีชาวต่างประเทศโทรศัพท์มาสอบถาม ททท. จำนวนมาก ส่วนการเดินทางเข้ามา ต้องใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำ หรือเครื่องบินส่วนตัวบินไปยังสถานที่ปลายทาง โดยไม่ได้แวะ ณ จุดใดๆ ก่อน อาทิ หากต้องการไปเที่ยว “อนันตรา ภูเก็ต” ก็ต้องบินตรงไปยังภูเก็ต จะแวะสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้ รวมทั้งต้องผ่านขั้นตอนตามมาตรฐานสาธารณสุขของไทย” น.ส.รฐาปิยกล่าว

● ททท. เล็ง โกงเม็ดเงินหมื่นล้าน

รองผู้ว่าการ ททท. ด้านการสินค้า กล่าวอีกว่า สำหรับประมาณการรายได้จากนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพำนักระยะยาว ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 100 คน/เที่ยวบิน สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 1,200 คน/เดือน หรือ 14,400 คน/ปี มีรายได้ 1,030.732 ล้านบาทต่อเดือน และ 12,368.79 ล้านบาทต่อปี โดยค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพำนักระยะยาว รวมตลอดทริปอยู่ที่ 858,944 บาท เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 14,816 บาท

● WHO ชมไทยสั่งทำกลีปการสู้โควิด

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่าเนื่องจากไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ได้อย่างดี จนได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและนานาชาติ องค์การอนามัยโลกจึงได้ถ่ายทอดและผลิตวิดีโอ เรื่อง แบ่งปันประสบการณ์โควิด-19 และมุมมองการตอบสนองของประเทศไทย เป็นคลิปสารคดีเกี่ยวกับความสำเร็จของไทยต่อการควบคุมโควิด-19 เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์แก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จัดทำเป็น 2 ภาษา คือไทยและอังกฤษ ความยาว 4.25 นาที เผยแพร่ทางยูทูปขององค์การอนามัยโลก <https://youtu.be/owFuqQdWAU> หรือที่เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก www.who.int/covid-19

● ขึ้นชมบุคลากรการแพทย์ทุ่มเท

นายที่โรตส์ด็อกซานอนก็เปรียบผู้สื่อข่าวการดูแลสุขภาพและประสิทธิภาพของไทยเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง ไทยเริ่มรับมืออย่างรวดเร็วเมื่อเดือนม.ค. 63 เมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ว่าโรคโควิด-19 จะเป็นปัญหาใหญ่ ขอชื่นชมการทำงานอย่างแข็งขันของรัฐบาลในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อรับมือ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครทุกคนที่ได้ทุ่มเทเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น

● ไทยมีผู้ป่วยใหม่ 10 รายมาจาก คลป.

วันเดียวกันศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในไทยว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากอินเดีย 2 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย เมียนมา 1 ราย เติร์กเมนิสถาน 1 ราย และเยอรมนี 4 ราย ขณะเดียวกัน นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รอง ผอ. ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ) ไปตรวจรับผู้เดินทางเข้าไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิโดยเครื่องบินรวม 4 เที่ยวบินที่มาจากสหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน เกาหลีใต้ รวม 464 คน พบมีไข้สูง 3 คน เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลที่เหลือนำไปกักตัว 14 วัน

● เร่งหาข้อมูลเด็ก 2 ขวบติดโควิด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีทางการเมียนมาอ้างว่ามีเด็กอายุ 2 ขวบชาวเมียนมา ที่เดินทางออกจากไทยพร้อมมารดาเมื่อวันที่ 4 ก.ย. และตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กคนดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ทำให้นายอำเภอเมืองเมียวดี ประกาศเคอร์ฟิวในวันที่ 14 ก.ย. กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ไม่พบมีการเดินทางเข้าออกผ่านด่านแม่สอด-เมียวดี ของแม่ลูกชาวเมียนมาดังกล่าวในวันที่ 4 ก.ย. สันนิษฐานว่าอาจเดินทางออกไปโดยใช้ช่องทางธรรมชาติหรือช่องทางอื่นที่ไม่สามารถตรวจสอบซึ่งมีอยู่กว่า 50 ช่องทางและขาดการควบคุมการเข้าออก ขอยืนยันว่าไทยมีมาตรการเฝ้าระวัง ทั้งการคัดกรองผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยงกรณีนี้จึงต้องค้นหาข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัยของเด็กและครอบครัว เพื่อค้นหาผู้สัมผัส ตรวจหาผู้ติดเชื้อและดำเนินการกักกัน ป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไป



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 14)

●อย่ารับค่าตัวผิดก.ม.ทำงานวันโรค

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวไว้ว่าหากโควิด-19 มีภาวะระบาดระลอก 2 ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์จะรุนแรงกว่าระลอกแรก เพราะโรคระบาดหรือไม่ขึ้นอยู่กับมาตรการการควบคุมโรค ส่วนสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้ไม่ใช่ระบาดแต่รัฐยะไข่ เนื่องจากข้อมูลวันที่ 18 ก.ย. จะพบผู้ป่วยที่ชายฝั่งและรัฐอื่นๆด้วย หากสถานการณ์ยังคงควบคุมไม่ได้ ก็อาจลามมายังไทยได้ แต่ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ 10 จังหวัดชายแดนไทยและจังหวัดที่มีแรงงานเมียนมา มาทำงาน ช่วยคุมเข้มมาตรการและเฝ้าระวังการลักลอบเข้าไทยของแรงงานต่างด้าว สิ่งที่ต้องดำเนินการคือกระทรวงสาธารณสุข มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ ได้ประสานขอความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้งดรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในช่วงนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

●ไทยยังวันระยะห่าง-ใส่หน้ากาก

ด้าน พญ.พรรณพิมล วิบูลธรียชิตกร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวไว้ว่าจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนล่าสุดพบว่าหลังจากที่พบเคสผู้ป่วยรายใหม่มาตรวจ

ต่างๆของประชาชนขึ้นมาถึง 90% อีกครึ่งจากที่เคยตกไปที่ 80% การเว้นระยะห่างดีขึ้นอย่างน่าพอใจ การสวมหน้ากากก็กลับมาในเกณฑ์ 90% ซึ่งต้องย้ำว่ามาตรการเหล่านี้ทำให้ตัวเรา ครอบครัว และสังคมปลอดภัย

●โควิดคลี่คลายเที่ยวบินลึกลับ

ขณะที่ข่าวนับรายจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จำกัด) (บพท.) ว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คนไทยได้เริ่มหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากขึ้นเห็นได้จากตัวเลขปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บพท. ได้สรุปปริมาณเที่ยวบินเดือนสิงหาคม 68 พบว่ามีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 80,860 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม จำนวน 2,721 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 4,036 เที่ยวบินภายในประเทศ 16,045 เที่ยวบิน เที่ยวบินผ่าน่านฟ้า 2,381 เที่ยวบินและเที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและราชการ 7,898 เที่ยวบิน

●ติดเชื้อทั่วโลกใกล้แตะ 30 ล้านคน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกที่มีการอัปเดตล่าสุดถึงเที่ยงคืนวันอังคารที่ 15 ก.ย. พบยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 29,718,832 ราย ผู้เสียชีวิต 988,361 ราย สหรัฐฯ ยังเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงอันดับ 1 ของโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันเดียว 35,421 ราย รวมยอดติดเชื้อสะสม 6,787,121 ราย เสียชีวิตวันเดียว 1,158 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 200,158 ราย อินเดียมีผู้ติดเชื้อวันเดียว 91,120 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อ 5,018,084 ราย เสียชีวิตอีก 1,283 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 82,091 ราย บราซิลมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 34,755 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1,090 ราย เมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่ม 307 ราย รวมเป็นยอดติดเชื้อสะสม 8,502 ราย เสียชีวิตอีก 3 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 35 ราย

●อาสาสมัครทดลองวัคซีนป่วยเยาะ

ส่วนบริษัท ไฟเซอร์ อิงค์ บริษัทยารายใหญ่สุดของสหรัฐฯ มีรายงานว่า พบกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าร่วมทดลองการฉีดวัคซีนด้านโควิด-19 ที่ร่วมกันพัฒนา กับไบโอเอ็นเทค บริษัทยาของเยอรมนี ส่วนใหญ่มีผลข้างเคียงอ่อนๆในระดับปานกลาง ทั้งเหนื่อยง่าย เวียนหัว หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ บางรายอาการไข้ขึ้นและใช้ขึ้นสูง แต่ข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำโดยคณะกรรมการอิสระเป็นแบบปิด ทำให้ไฟเซอร์ไม่รู้ว่า เป็นผลจากวัคซีนด้านโควิด-19 หรือจากวัคซีนหลอก ไฟเซอร์คาดว่า จะทราบผลวัคซีน มีประสิทธิภาพทำงานได้ดีหรือไม่ในเดือน ต.ค.

●อินเดียทดลองวัคซีนอังกฤษต่อ

ด้านรัฐบาลอินเดียอนุมัติให้มีการทดลองวัคซีนของบริษัทยาแอสตราเซนeca ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ของอังกฤษ ในระดับคลินิกต่อไป เช่นเดียวกับหลายประเทศทั้งบราซิลและแอฟริกาใต้ แต่สหรัฐฯยังระงับการทดลองวัคซีนชนิดนี้ จากการประเมินผู้ร่วมการทดลองในอังกฤษรายหนึ่งเกิดผลกระทบข้างเคียงรุนแรง ขณะที่สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในรัสเซีย ยังรุนแรงต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวัน 5,670 ราย ผู้เสียชีวิต 132 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสมในรัสเซียมากกว่า 1.07 ล้านคน ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ผู้เสียชีวิตรวมเกือบ 19,000 คน

●ไฟเชียนักลงทุนเดินทาง

สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ส ประกาศเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ เชื่อมหลายเมืองในภูมิภาคเอเชียตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. โดยมีที่หมายปลายทาง อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีนและไต้หวัน แต่ผู้โดยสารยังไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยว อนุญาตเพียงกลุ่มผู้โดยสารชาวเวียดนาม นักการทูตผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ หน่วยงานระดับผู้จัดการ หน่วยงานที่มีทักษะ กลุ่มนักลงทุนและครอบครัว ส่วนเที่ยวบินเชื่อมระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาและ สปป.ลาว จะเริ่มอนุญาตบินสัปดาห์หน้า ภายหลังจากเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดถูกระงับมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเวียดนาม อยู่ที่ 1,063 คน เสียชีวิต 35 คน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

ฮือฮามหาเศรษฐีทั่วโลก
จ่อขนเงินเที่ยวไทย

ใช้วีซ่าพิเศษ
หนีภัยโควิด
แจกเงินเพิ่ม
บัตรคนจน!

เจ้าสัวเงินจ่อขนเงิน
เข้าไทย “ททท.” ซึ่
มหาเศรษฐีต่างชาติแห่
ขอเที่ยว ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

มหาเศรษฐี □ ต่อจากหน้า 1

หลัง คุม. เคาะเปิดรับต่างชาติกรณีพิเศษ มีข้อแม้ใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำหรือส่วนตัว บินลงปลายทางห้ามแวะจอดจุดใด คาดทะลัก 1,200 คนต่อเดือน หรือ 14,400 คนต่อปี ขนเงินเข้าประเทศ 1 พันกว่าล้านบาทต่อเดือนหรือไม่ต่ำกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปี เฉลี่ยทริปละเกือบ 9 แสนบาทต่อคน “สบค.” ทุ่มอีก 5.1 หมื่นล้าน 2 โครงการ เข้าเงินบัตรคนจนเพิ่มอีก 500 บาท 3 เดือน ค.ค.-ธ.ค. และโครงการคนละครึ่ง 3 พันบาทต่อคน เปิดลงทะเบียน 18 ค.ค. จำกัดแค่ 10 ล้านคน “สธ.” แจง เด็กเมียนมาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คาดอาจแอบเข้าไทย สั่งคัดกรองพื้นที่แม่สอด จ.ตาก 2,635 ราย ยังไม่พบเชื้อ ยันไทยมาตรการเฝ้าระวังเข้ม “สบค.” เผย รักษาหายเพิ่มอีก 1 ป่วยรายใหม่ 10 คน มาจากเยเมน-อินเดีย-อินโดฯ-เมียนมา-เอธิโอเปีย ทั้งหมดตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. น.ส.ฐาปนี เกียรติไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ขณะนี้ ททท.ได้รับการสอบถามจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มที่เป็นเศรษฐีหลายราย โดยเฉพาะมหาเศรษฐีชาวจีนรายหนึ่ง ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาพำนักอยู่ในไทยระยะยาว หลังจากการประชุม คุม. เห็นชอบออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ SPECIAL TOURIST VISA (STV) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวได้สูงสุด 270 วัน โดยมีมหาเศรษฐีชาวจีนติดตอมว่า จะเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวต้องการมาพักประมาณ 60 วัน จากนั้นเชื่อว่าหากรายละเอียดทุกอย่างชัดเจน น่าจะมีเศรษฐีจากต่างประเทศ สนใจเดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมาก เพราะหลังข่าว คุม. อนุมัติวีซ่าประเภทใหม่ออกไป ทางต่างประเทศได้โทรฯมาสอบถาม ททท. จำนวนมาก

น.ส.ฐาปนี เปิดเผยอีกว่า ส่วนการเข้ามาต้องใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำ หรือเครื่องบินส่วนตัวบินไปยังสถานที่ปลายทางเลย โดยไม่ได้แวะจุดใด ๆ ก่อน เช่น หากต้องการไปเที่ยวภูเก็ตต้องบินตรงไปยังภูเก็ต จะแวะสุวรรณภูมิไม่ได้ รวมทั้งต้องผ่านขั้นตอนตามมาตรฐานสาธารณสุขของไทยด้วย สำหรับประมาณการรายได้จากนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษพำนัก

ระยะยาว นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยประมาณ 100 คนต่อเที่ยวบิน สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 1,200 คนต่อเดือน หรือคิดเป็น 14,400 คนต่อปี ประมาณการรายได้จากจำนวนนักท่องเที่ยว 1,200 คนต่อเดือน มีรายได้ 1,030.732 ล้านบาทต่อเดือน และประมาณการรายได้จำนวนนักท่องเที่ยว 14,400 คนต่อปี สร้างรายได้ 12,368.79 ล้านบาทต่อปี โดยค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ ถ้าใช้จ่ายรวมต่อคนต่อทริปอยู่ที่ 858,944 บาท คิดจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 14,368 บาท

ส่วน น.ส.กาญจนา ตั้งปกรณ์ ผอ.ส่วนนโยบายกษัตริศรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบให้เพิ่มเงินให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน อีกเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ค.ค.-ธ.ค. คิดเป็นเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท และอนุมัติรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง จำนวน 10 ล้านคน โดยภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเสนอ คุม. สัปดาห์หน้า

ผอ.ส่วนนโยบายฯ ระบุอีกว่า สำหรับโครงการคนละครึ่ง เบื้องต้นจะเปิดลงทะเบียนวันที่ 16 ค.ค. นี้ ผ่าน WWW.คนละครึ่ง.COM ตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้า-5 ทุ่ม เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ค.ค.-31 ธ.ค. เน้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการการ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียน และมีบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ใช่อำเภอการค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ มีกลุ่มเป้าหมายร้านค้าจำนวนประมาณ 100,000 ร้าน โดยร้านค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน WWW.คนละครึ่ง.COM หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้รับรายงานว่าเด็กวัย 2 ขวบ ชาวเมียนมา เดินทางออกจากไทยพร้อมมารดาวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมามีรายงานเด็กติดเชื้อจนเป็นเหตุให้นายอำเภอเมียวดี ประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวันที่ 14 ก.ย.นั้น กรมควบคุมโรคสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตรวจสอบผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศอำเภอแม่สอด-เมียวดี ไม่พบว่ามีรายงานการผ่านเข้าออกประเทศไทยของเด็กชาวเมียนมาและมารดา สันนิษฐานว่าจะเป็นการเดินทางออกไปโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ

อธิบดีฯ เปิดเผยว่า อย่างไรก็ดีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกรเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน ออกค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 8-9 ก.ย. ตรวจทั้งคนไทยและต่างด้าว 2,635 ราย จำแนกเป็นโรงเรียนอิสลามศึกษา 1,041 คน เป็นต่างด้าว (มุสลิม) 660 คน และคนไทย 381 คน, โรงเรียนวังตะเคียน 713 คน เป็นชาวเมียนมา 284 คน และคนไทย 429 คน, อบต.แม่ภาษา 558 คน เป็นชาวเมียนมา 47 คน และคนไทย 511 คน เรือนจำแม่สอด 323 คน เป็นต่างชาติ 137 คน และคนไทย 186 คน ผลไม่พบการติดเชื้อแม้แต่รายเดียว

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย แบ่งเป็น 1.มาจากประเทศเยอรมัน 4 ราย ประกอบด้วย นศ.ชายไทย 3 ราย อายุ 24, 25 และ 31 ปี นศ.หญิงไทยอายุ 26 ปี เดินทางมาถึงไทยวันที่ 11 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐใน กทม. ตรวจพบเชื้อทั้งหมดไม่มีอาการ 2.มาจากจากประเทศอินเดีย 2 ราย เป็นหญิงไทยแม่ลูกกันเดินทางมาถึงไทยวันที่ 31 ส.ค. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 3.มาจากประเทศอินโดนีเซีย 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 37 และ 47 ปี เดินทางมาถึงไทยวันที่ 3 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 4.มาจากประเทศเมียนมา 1 ราย เป็นหญิงชาวเมียนมา อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มาถึงไทยวันที่ 9 ก.ย. เข้าพักสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 5.มาจากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย เป็นหญิงชาวเอธิโอเปียอายุ 19 ปี อาชีพลูกเรือของสายการบินแห่งหนึ่งของเอธิโอเปีย เดินทางมาถึงไทยวันที่ 11 ก.ย. เข้าพักสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดใน จ.สมุทรปราการ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,490 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย มียอดรักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,316 ราย ผู้เสียชีวิตยังคงที่ 58 ศพ รักษาตัวใน รพ. 116 ราย.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**เร่งสอบแม่-ลูกเมียนมา
ติดโควิดในไทย
พบต้นทางไปจากอยุธยา**

**สธ.ยันคุมเข้มพรมแดน
ศบค.ชี้สัญญาณน่าห่วง
ติดเชื้อใหม่โผล่10ราย
กลับจาก5ประเทศเสี่ยง**

ไทยพบติดเชื้อโควิดเพิ่มพรวด 10 ราย มาจากประเทศ
เสี่ยง“โอมิครอน-อินเดีย-อินโด-1-เมียนมา-เอธิโอเปีย”
สธ.สั่งตรวจสอบ ➡ ต่อ : โควิดไทย -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิดไทย

ประวัติ“แม่-ลูก”ชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด หลังไปจากอุซุชากลับเมียนมา ทำให้นายอำเภอเมืงเวดตีประกาศเคอร์ฟิว พร้อมกักตัวพี่สาว-แม่เพื่อดูอาการ อธิบดีกรมควบคุมโรค ยันมาตรการตรวจคัดกรองตามแนวชายแดนเข้มงวด ไร้จุดชีวนิรภัยตรวจหาเชื้อใน อ.แม่สอด กว่า 2.6 พันคน ไม่พบติดเชื้อ ด้านด่านเชียงรายออกมาตรการสกัดไวรัสข้ามพรมแดน ทั้งคุมเข้มคนขับรถขนสินค้า จำกัดเวลาเข้า-ออก

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ 10 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,490 ราย มีผู้รักษาหายป่วยกลับบ้านได้อีก 1 ราย มียอดสะสมของผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,316 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมยังมี 58 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 116 ราย

ติดโควิดพุ่งหลักวันเดียว 10 ราย

โดยผู้ป่วยใหม่ 10 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่เดินทางมาจากเยเมน 4 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาชายไทย 3 ราย อายุ 24, 25 และ 31 ปี และนักศึกษาหญิงไทย อายุ 26 ปี มาถึงไทยเมื่อวันที่ 11 กันยายน เข้าพักในสถานกักกันของรัฐในกทม. และตรวจหาเชื้อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมด ไม่มีอาการ 2.ผู้เดินทางจากอินเดีย 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 1 และ 27 ปี เป็นมารดากับบุตร เดินทางมาถึงไทยวันที่ 31 สิงหาคม เป็นเที่ยวบินกลับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นี้ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี จากการเข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมด ไม่มีอาการ

3.ผู้ที่มาจากอินโดนีเซีย 2 ราย ทั้งหมดเป็นชายไทย อายุ 37 และ 47 ปี มาถึงไทยวันที่ 3 กันยายน เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ และตรวจหาเชื้อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ 4.ผู้ที่เดินทางจากเมียนมา 1 ราย เป็นหญิงสัญชาติเมียนมา อายุ 42 ปี อาชีพ

พนักงานบริษัท มาถึงไทยวันที่ 9 กันยายน เข้าพักสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ และจากการตรวจหาเชื้อวันที่ 13 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

5.ผู้เดินทางจากเอธิโอเปีย 1 ราย เป็นหญิงสัญชาติเอธิโอเปีย อายุ 19 ปี อาชีพลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งของเอธิโอเปีย มาถึงไทยวันที่ 11 กันยายน เข้าพักสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในจ.สมุทรปราการ และจากการตรวจหาเชื้อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยข้อมูลของ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบุจำนวนชาวเมียนมาในประเทศไทยที่เดินทางกลับเมียนมาตั้งแต่ปิดด่านเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม-13 กันยายน รวม 59,332 คน จำแนกรายด้านดังนี้ ด้านแม่สอด 2 (จ.ตาก) 57,426 คน ด้านแม่สาย 2 (จ.เชียงราย) 1,116 คน ด้านระนอง (จ.ระนอง) 790 คน รวมผู้ขอกลับเข้ามาอีก 13,612 คน

เช็กประวัติแม่-ลูกเมียนมาติดเชื้อโควิด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)แถลงถึงกรณี ได้รับรายงาน ว่า เด็กอายุ 2 ขวบ ชาวเมียนมาเดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมมารดาวันที่ 4 กันยายน และต่อมามีรายงานข่าวตรวจพบการติดเชื้อของเด็กคนดังกล่าววันที่ 13 กันยายน จนเป็นเหตุให้นายอำเภอเมืงเวดตีประกาศเคอร์ฟิวในวันที่ 14 กันยายน ว่า กรมควบคุมโรคสั่งให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งจากช่องทาง การประสานข้อมูลผ่านกลไกกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation) ช่องทางการทูต ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) และข้อมูลจากช่องทางเข้า-ออกระหว่างพรมแดนระหว่างประเทศ

คาดใช้ช่องทางธรรมชาติเข้าออก

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ.แม่สอด-เมืงเวดตี ไม่พบมีรายงานผ่านเข้าออกประเทศไทยของเด็กชาวเมียนมา และมารดาดังกล่าววันที่ 4 กันยายน ซึ่งสันนิษฐานอาจเป็นการเดินทางออกไปโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ หรือช่องทางอื่นที่ไม่สามารถตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 50 ช่องทาง และยากควบคุมการเข้าออก

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สธ.โดยกรมควบคุมโรค นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน ตรวจทั้งคนไทยและต่างด้าว 2,835 ราย จำแนกเป็น รร.อิสลามศึกษา 1,041 คน เป็นต่างด้าว(มุสลิม) 660 คน คนไทย 381 คน, รร.วังตะเคียน 713 คน เป็นชาวเมียนมา 284 คน คนไทย 429 คน, อบค.แม่กาษา 558 คน เป็นชาวเมียนมา 47 คน คนไทย 511 คน และเรือนจำแม่สอด 323 คน เป็นต่างชาติ 137 คน คนไทย 186 คน ผลไม่พบการติดเชื้อแม้แต่รายเดียว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

จับตาระบาดในเมียนมา-กักตัวที่เด็ก
“กรมควบคุมโรค ชี้ยืนยันว่าไทยมีมาตรการเฝ้าระวัง ทั้งคัดกรองผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยง รวมถึงสอบสวนติดตามผู้สัมผัสให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังต้องค้นหาข้อมูล โดยประสานงานทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัยของเด็กและครอบครัว เพื่อค้นหาผู้สัมผัส ตรวจ

หาผู้ติดเชื้อ และดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ของประเทศเมียนมาใกล้ชิดต่อเนื่อง” นพ.สุวรรณชัยกล่าว และย้ำว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวดของไทย รวมถึงการป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค แม้จะระบาดต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายอำเภอเมือวดี ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหรือเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน หลังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและกีฬา จ.มะละแหม่งว่าศูนย์ควบคุมโรคพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นเด็กอายุ 2 ขวบ เดินทางเข้ามาจากไทย

ขณะที่ผู้สื่อข่าว อ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมือวดีแถลงว่า การพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราย 2 ขวบ ที่เดินทางพร้อมมารดา เดินทางจากจ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเมียนมาใช้ช่องทางสะพานแห่งที่สอง เมื่อวันที่ 4 กันยายน และทางการเมือวดีกักตัวไว้ที่จ.เมือวดี และเมื่อวันที่ 13 กันยายน ได้รับการยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่ง 2 แม่ลูกได้ถูกส่งตัวไปยัง จ.ผาอ่าง และกักตัวที่สาวของเด็ก พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ไว้รอดูอาการ

คนไทยยกการ์ดสูง90%หลังป่วยในปท.

ด้านพญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลสำรวจห้างร้านค้าที่ได้รับการผ่อนคลามาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระยะแรกว่า ยังคงให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันสกัดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป ทั้งล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ พนักงานสวมหน้ากาก ซึ่งต้องขอชื่นชม ให้เว้นระยะห่างกัน ทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัสร่วม เช่น ลิฟต์บันไดเลื่อน ทุก 1-2 ชั่วโมง ลดแออัด คัดกรองและเฝ้าติดตาม ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน ศูนย์อาหาร / ร้านอาหาร เน้นลดการสัมผัสร่วม จัดเครื่องปรุง จาน ช้อนแยกเป็นชุด ๆ ดูแลพนักงานคัดกรองไข้ทุกวัน และอบรมให้ความรู้ในการปกป้องตัวเองจากความเสี่ยง

“จากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวันนี้ หลังพบผู้ป่วยรายใหม่ มาตรการต่างๆ ชัยชนะที่ 90% อีกครั้ง จากที่เคยตกไปที่ 80% การเว้นระยะห่างดีขึ้น น่าพอใจ การสวมหน้ากากก็กลับมาในเกณฑ์ 90% ซึ่งต้องข้ว่ามาตรการเหล่านี้ทำให้ตัวเรา ครอบครั้วเรา และสังคมเราปลอดภัย” พญ.พรรณพิมล กล่าว

เชียงใหม่พร้อมสินค้าเมียนมาอยู่ได้วัน

ที่จ.เชียงใหม่ นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ฉบับที่ 22 มีเนื้อหาอนุญาตให้รถตู้ขนส่งสินค้าที่มาจากฝั่งจ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดินทางข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา ตรงสะพานข้ามลำน้ำ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

สายแห่งที่ 2 รับสินค้าในอ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้โดยกำหนดระยะเวลาให้อยู่ได้ 1 วัน และจำกัดให้รถข้ามมาได้ไม่เกิน 168 คัน โดยให้รถมีคนขับและคนติดตามมากับรถไม่เกิน 1 คน ในคำสั่ง ยังกำหนดให้เปลี่ยนคนขับเป็นคนไทยหรือคนเมียนมาที่พักอาศัยอยู่ในประเทศและไม่เคยกลับเมียนมาเมื่อรถมาถึงด่านพรมแดนฝั่งไทยด้วย จากนั้นเมื่อปรับสินค้าตามกีดกันต่างๆ เฉพาะในอ.แม่สาย จะอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย(ศปก.อ.แม่สาย) เมื่อรับสินค้าเสร็จ จะเปลี่ยนเป็นคนขับรายเดิมที่รออยู่ที่ด่านพรมแดนต่อไป

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ยังมอบให้สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สายเข้าร่วมคัดกรองและทำความสะอาดรถทุกคันที่มาจากเมียนมา และกำหนดโทษว่า ผู้ใดฝ่าฝืนว่าจำคุกเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังผู้ว่าฯมีคำสั่งดังกล่าวแล้วมีท่าทีจากกรทางท้องถิ่นของเมียนมาว่าเห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวของไทยและไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใดขณะที่รถบรรทุกสินค้าจากไทยนั้น ยังคงข้ามไปได้ตามปกติแต่ด่านศุลกากรแม่สายกำหนดให้อยู่ใน จ.ท่าขี้เหล็ก ได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง และห้ามค้างคืน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**เมียนมาแข่งไทย
ยอดติดโควิดพุ่งไม่หยุด
อินเดียป่วยทะลุ 5 ล้านคน**

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมียนมา ยังพุ่งไม่หยุด เพิ่มสถิติรวมมากกว่า 3,600 คน
แข่งไทย ขึ้นเป็นที่ 5 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่รัฐบาลยื่นกรานไม่เลื่อนเลือกตั้ง
ทั่วไป 9 พฤศจิกายนนี้ ส่วนอินเดียยอดป่วยทะลุ 5 ล้านคนแล้ว ด้าน“ทรัมป์”
สร้างความอื้อฮา หลังเปิดเผยว่า

▶▶▶ ต่อ : เมียนมา -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที 1 (ต่อหน้า 11)

เมียนมา

วัคซีนผู้ไวรัสร้าย พร้อมใช้ใน 1 เดือน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ว่า กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมารายงานว่า เมื่อช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น สถิติผู้ป่วยสะสมจากโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในเมียนมามีอย่างน้อย 3,636 คน เพิ่มขึ้นอีก 134 คน แซงไทยขึ้นสู่อันดับ 5 ประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด รองจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ขณะที่ สถิติสะสมของผู้ที่หายป่วยมีอย่างน้อย 872 คน เพิ่มขึ้น 42 คน ส่วนสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย 39 คน เพิ่มขึ้น 4 คน โดยผู้เสียชีวิตทุกคนเป็นชาวเมียนมาและมีโรคประจำตัว ทั้งนี้ เมียนมายืนยันผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตคนแรกเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศ ที่รัฐยะไข่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม โดยสถิติผู้ป่วยสะสมผ่านหลัก 2,000 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน เพียงสัปดาห์เดียว หลังผู้ป่วยพุ่งเป็นมากกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา

ทางด้านเมืองเมียวดี ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐกะเหรี่ยง เป็นเมืองใหญ่แห่งล่าสุดของเมียนมาที่ประกาศเคอร์ฟิวอย่างไม่มีกำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ส่วนรัฐยะไข่อยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ตามด้วยเกือบทุกเขตของเมืองย่างกุ้ง ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ส่วน กรุงเนปิดอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงยกระดับมาตรการกักตัวและจำกัดการเดินทางเข้า-ออก

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมา เดือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาว ว่าวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น และไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่โรคหวัดธรรมดา ทุกคนมีสิทธิ์ติดเชื้อไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด หรือมีสุขภาพพื้นฐานแข็งแรงแค่ไหนก็ตาม โดยภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน อัตราการติดเชื้อในเมียนมาเพิ่มขึ้น 3 เท่าหรือมากกว่า 700% จาก 365 คน เมื่อปลายเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา เป็นมากกว่า 3,000 คน ในสัปดาห์นี้ และจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถค้นพบ แหล่งกำเนิดแท้จริงที่ทำให้เมียนมาเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกสอง นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อภายใน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

10รายป่วยโควิดกลับจากตปท.
ไล่เช็กเด็กพม่า-แม่ติดเชื้อไทย
สธ.เร่งเช็กเด็กพม่า-แม่ป่วยโควิด หลังกลับจากไทย คาดออกทางพรมแดนธรรมชาติ
ลุยตรวจโควิดทั่วแม่สอด 2 พันราย (อ่านต่อหน้า 8)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

ป่วยโควิด10รายมาจากตปท.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน เพชบุ๊คศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย เป็น ผู้เดินทางจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค ส่วนยอดผู้ป่วยรวมสะสม 3,490 ราย แบ่งเป็นการ ติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถาน กักกันโรคของรัฐ 552 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,316 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 116 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วย สะสม 3,490 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จันทบุรี จำนวน 1,889 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 650 ราย ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย สำหรับผู้ป่วย รายใหม่ 10 ราย เดินทางมาจาก 5 ประเทศ และ เข้าพักในสถานกักกันโรค มาจาก อินเดีย 2 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย เมียนมา 1 ราย เอธิโอเปีย 1 ราย และ เยเมน 4 ราย ได้แก่ 1.อินเดีย 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 1 ขวบ และ 27 ปี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เดินทางถึงประเทศไทย เข้าพักในสถาน กักกันโรคของรัฐใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ 2.เมียนมา 1 ราย เป็นหญิง สัญชาติเมียนมา อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 9 กันยายน เดินทางถึงประเทศไทย เข้า พักในสถานกักกันโรคทางเลือก ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ 3.เอธิโอเปีย 1 ราย เป็นหญิง สัญชาติเอธิโอเปีย อายุ 19 ปี ลูกเรือสายการบิน เมื่อวันที่ 11 กันยายน เดินทางถึงประเทศไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทาง เลือก ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ 4.เยเมน 4 ราย เป็นชายไทย อายุ 24, 25 และ 31 ปี หญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน เดินทาง ถึงประเทศไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ ใน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจพบ เชื้อ 5.อินโดนีเซีย 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 37 ปี และ 47 ปี เมื่อวันที่ 3 กันยายน เดินทางถึง ประเทศไทย และเข้าพักในสถานกักกันโรคของ รัฐในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจ พบบเชื้อ

เร่งเช็กเด็กเมียนมาติดจากไทย

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าว ว่าได้รับรายงานว่าเด็กอายุ 2 ขวบ ชาวเมียนมาได้ เดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมมารดาในวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา และต่อมามีการรายงานข่าว การตรวจพบการติดเชื้อของเด็กคนดังกล่าวใน วันที่ 13 กันยายน จนเป็นเหตุให้ยกอำเภอเมียวดี ต้องประกาศเคอร์ฟิวในเวลาต่อมาคือ วันที่ 14 กันยายนนั้น กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลทั้งจากช่องทางประสาน ข้อมูลผ่านกลไกกฏอนามัยระหว่างประเทศ ช่อง ทางการทูต ท่องศักร่อนนัยโลก และข้อมูลจาก ช่องทางเข้าออกระหว่างพรมแดนระหว่างประเทศ “ในเบื้องต้น จากการตรวจสอบผู้เดินทางผ่าน ช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ อ.แม่สอด- อ.เมียวดี ไม่พบว่ามีการรายงานการผ่านเข้าออก ประเทศไทยของเด็กชาวเมียนมา และมารดา ราย ดังกล่าวในวันที่ 4 กันยายน ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจ จะเป็นการเดินทางออกไปโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ หรือช่องทางอื่นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีอยู่ มากกว่า 50 ช่องทาง และยากต่อการควบคุมการ เข้า-ออก” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

สธ.ตรวจหาเชื้อแม่สอด2พันราย

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า กรมควบคุมโรค สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำรถเก็บ ตัวอย่างชีวโมรียพระราชทาน ออกค้นหาผู้ติดเชื้อ เชิงรุก ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2563 รวม 2 วัน ตรวจทั้งคนไทยและต่างด้าว จำนวน 2,635 ราย จำแนกเป็นโรงเรียนอิสลาม ศึกษา 1,041 คน เป็นต่างด้าว (มุสลิม) 660 คน คนไทย 381 คน, โรงเรียนวังตะเคียน 713 คน เป็นชาวเมียนมา 284 คน คนไทย 429 คน, อบต. แม่กาษา 558 คน เป็นชาวเมียนมา 47 คน คน ไทย 511 คน และเรียนจันแม่สอด 323 คน เป็น ต่างชาติ 137 คน คนไทย 186 คน ผลตรวจไม่ พบการติดเชื้อแม้แต่รายเดียว

“กรมควบคุมโรคขอยืนยันว่าประเทศไทยมี มาตรการเฝ้าระวัง ทั้งการคัดกรองผู้ที่มีอาการทาง เดินหายใจ เฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยง รวมถึง มีการสอบสวนติดตามผู้สัมผัสให้ครบถ้วน อย่างไร ก็ตาม กรณีดังกล่าวยังต้องทำการค้นหาข้อมูล โดย การประสานงานทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อให้ ได้ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัยของเด็กและครอบครัว เพื่อค้นหาผู้สัมผัส ทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อ และ ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม ต่อไป นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ ของประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง” นพ.สุวรรณชัยกล่าว และว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจ ในมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้ม งวดของประเทศไทย รวมถึงการป้องกันและจำกัด การแพร่ระบาดของโรค แม้จะมีการระบาดอย่าง ต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้าน หากประชาชนมีข้อ สงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรม ควบคุมโรค โทร 1422

ชี้สถานการณ์ไทยยังเสี่ยงสูง

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุม โรค กล่าวถึงสถานการณ์ของประเทศเมียนมาที่ พบการแพร่ระบาดโควิดในระลอกที่ 2 ว่า อาจ ส่งผลกระทบได้เช่นกัน ภาครัฐได้วางมาตรการ ป้องกันในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มที่ มอบให้อำนาจ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการเข้มงวดใน ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ส่วนด้านสาธารณสุขได้ สั่งการให้จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดน รวมถึงจังหวัด ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจจับ เฝ้าระวังโรค ในกลุ่มแรงงานผิดกฎหมาย โดยให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) มีส่วนร่วม สอดส่อง และยังขอความร่วมมือจากภาคเอกชน โรงงาน สถานประกอบการ หอพัก งดรับแรงงาน ผิดกฎหมายในช่วงนี้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ที่อาจนำเชื้อโควิด-19 มาแพร่สู่ผู้อื่นได้ ทบทวน ความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ อาจพบการติดเชื้อและ ระบาดในประเทศได้อีก การเตรียมความพร้อม อยู่เสมอจึงมีความสำคัญ เราควรใช้ชีวิตอย่างมี สติ ไม่ประมาท



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

อยุธยาเจงตันทางป่วยโควิด

นายภานุ แยมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากกรณีประเทศเมียนมาระบุว่า พบชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน เดินทางกลับจากประเทศไทย มีต้นทางที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นั้นขอยืนยันว่าพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาทั้ง 16 อำเภอไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาจนแล้ว และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 149 วันต่อเนื่อง แสดงว่าพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมโรค ที่ระบุว่า ตรวจสอบช่องทางเข้าออกระหว่าง อำเภอแม่สอด และเมืองเมียวดี ไม่พบบันทึกการเข้าออกของ 2 บุคคลนี้ สันนิษฐานว่าอาจเข้าออกโดยช่องทางธรรมชาติ

ตามแนวชายแดนได้ แต่กำลังประสานเชิงลึกว่าตามข้อมูลที่กล่าวอ้างถึงต้นทางมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา นั้นมาจากพื้นที่ตำบล อำเภอใด

"ขอยืนยันว่า พื้นที่ไม่มีมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นานถึง 149 วัน และยังเข้มงวดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง รวมถึงมาตรการคัดกรอง ผู้มีอาการทางเดินหายใจ และมาตรการเฝ้าระวัง ในกลุ่มประชากรเสี่ยง โดยเฉพาะในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว" นายภานุกล่าว

เมียวดีฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมียนมา และเทศบาลเมืองเมียวดี ต่างนำรถฉีดพ่นยาในเมืองตามจุดที่ต่อแหลมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 หลังจากพบเชื้อโควิด-19 ในเด็กชายอายุ 2 ขวบ ที่ไปจากประเทศไทย พร้อมมารดาและพี่สาว ทั้งนี้ เป็นการป้องกันเต็มรูปแบบที่ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นร่วมกันทำงาน ด้านแรงงานเมียนมาในประเทศไทยยังคงกลับบ้านโดยไม่กลับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาด เนื่องจากอยู่ประเทศไทยไม่มีงานทำ วิซ่าและหนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว แต่ชาวเมียนมาที่ช่วยเป็นล่ามแจ้งว่า มีแรงงานเมียนมากลับไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กว่า 100 คน คาดว่าน่าจะลดลงหากสถานการณ์โควิดในเมียนมารุนแรงมากขึ้น

จำกัดรถเข้าพรมแดนไทย-แม่สาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตามพรมแดนของไทยกับประเทศเมียนมาหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารคอยตรวจสอบกักตวงรถเข้าเมืองตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะตามพรมแดนธรรมชาติ อาทิ ที่ จ.เชียงราย นายประจัญ ปรีชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ในการกำหนดมาตรการสำหรับยานพาหนะประเภทรถตู้สัญชาติเมียนมาที่เข้ามาบริเวณดังกล่าวในเขต อ.แม่สาย เพื่อป้องกันผู้ขับขี่นำเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศเมียนมาแพร่สู่คนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ยานพาหนะประเภทรถตู้สามารถเข้ามาบริเวณดังกล่าวในเขตอำเภอแม่สาย ใน 1 วันจำกัดไม่เกิน 168 คัน จากเดิมมีรถรับส่งวันละมากกว่า 200 คัน อนุญาตให้ผู้ควบคุมยานพาหนะประเภทรถตู้และผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน เป็นสัญชาติเมียนมา แต่สามารถควบคุมยานพาหนะมาถึงที่ด่านศุลกากรแม่สาย สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เท่านั้น จากเดิมสามารถขับไปรับที่ร้านค้าหรือตามจุดต่างๆ ได้ รวมทั้งให้หลังเปลี่ยนผู้ควบคุมรถเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลสัญชาติเมียนมา ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย โดยมีได้เดินทางกลับประเทศเมียนมา พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติเมียนมาที่ซักรถในฝั่งไทยด้วย คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 กันยายนเป็นต้นไป

ประจวบวางกำลัง24ชั่วโมง

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้หลายหน่วยงานวางกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดช่องทางตามแนวชายแดนติดประเทศเมียนมาตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดชุดลาดตระเวน วางสวดหนามปิดกั้นช่องทางธรรมชาติทุกจุดเพื่อป้องกันคนต่างด้าวใช้เส้นทางเดินเท้าลักลอบเข้าประเทศสำหรับตำบลในพื้นที่ติดชายแดนมีการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง 23 จุด และมอบหมายตำรวจภูธรจังหวัดฯ ร่วมกับฝ่ายปกครอง เพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลที่จุดตรวจถาวรสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด และจุดตรวจห้วยยาง อ.ทับสะแก บนเส้นทางถนนเพชรเกษมชั้นสอง 14 จังหวัดภาคใต้ "หากพบคนต่างด้าวลักลอบเข้ามาในช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่จะผลักดันออกไปทันที แต่หากจับกุมได้ในพื้นที่ชั้นในบนถนนเพชรเกษมจะดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย และผลักดันกลับประเทศโดยเร็ว ขณะที่จังหวัดพ้องพันธ์ให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ ได้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 แม้ทางการเมียนมาจะตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.มะริด ยืนยันว่ามาตรการที่กำลังดำเนินการมีประสิทธิภาพเพียงพอ" นายพัลลภกล่าว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

ผลตรวจนักบอลสาวทแคท

ที่ จ.นครราชสีมา นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยแพทย์ วิทยุ จันทรเนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 82/2563 มีวาระพิจารณา เรื่องการเตรียมการจัดกาารแข่งขันฟุตบอลลีกและการเก็บสิ่งตรวจในนักฟุตบอล ซึ่งเจ้าหน้าที่ สสจ.นครราชสีมา แจ้งผลการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในนักฟุตบอลสโมสรฟุตบอลนครราชสีมาเอสเอฟซี หรือสาวทแคท 32 ราย เป็นนักกีฬาสัญชาติไทย 28 คน และนักกีฬาต่างชาติ ชาวบราซิล 2 คน ชาวเกาหลีใต้ 1 คน และชาวไคติวัว 1 คน ผลตรวจครอบคลุม 100% ไม่พบผู้ป่วย โดยเฉพาะนักกีฬาชาวต่างชาติ 4 คน ก่อนมาร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาชาวไทย ได้เข้าสู่ระบบกักตัวเป็นเวลา 20 วัน ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในวันที่ 20 กันยายนนี้ ทีมนครราชสีมาเอสเอฟซี เป็นเจ้าบ้านรับการมาเยือนของทีมเชียงใหม่ในศึกที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กำหนดการเข้าชมได้ 4,000 คน หรือ 25% ของความจุ 25,000 คน เพื่อกำหนดระยะห่างทางสังคม มีระบบการนำคนเข้า-ออกสนามและเก็บไฟล์กล้องวงจรปิด 3 เดือน เพื่อเก็บข้อมูลหากมีปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ภาพรวมของ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสม 19 ราย เป็นเวลา 142 วัน ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ย้ำห่างขงมาตรการเข้ม

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัทเคอเมอรัล กรุ๊ป จำกัด ร่วมแถลงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิด-19 ในห้างสรรพสินค้า พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า ห้างสรรพสินค้าเป็นพื้นที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นตั้งแต่ระยะแรก เนื่องจากมีบริการหลายอย่างที่ยังจำเป็นต้องใช้ชีวิต เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้ารับบริการ จึงอยากให้ห้างสรรพสินค้าคงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เช่น จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ให้พนักงานทุกคนคัดกรองตนเอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม ลดความแออัดโดยจัดโต๊ะ เก้าอี้ และกำหนดจำนวนคนเข้าลิฟต์ มีมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้เข้ารับบริการ เป็นต้น

“ส่วนการจัดบริการในจุดสำคัญ โดยเฉพาะร้านอาหาร ซึ่งไม่สามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอดเวลาขณะรับประทาน จึงต้องเน้นลดการสัมผัสร่วม เช่น จัดเครื่องปรุง จาน ช้อน แยกเป็นชุด ผู้ปรุงประกอบอาหารดูแลความสะอาดของร่างกายและสวมอุปกรณ์ป้องกัน ให้ความรู้ทั้งแก่พนักงานและประชาชน อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันตนเองของประชาชนที่เคยลดลงเหลือเพียงกว่าร้อยละ 80 แต่เมื่อมีรายงานการติดเชื้อภายในประเทศ ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันตนเอง ทำให้ขณะนี้มาตรการป้องกันตนเองกลับมาสูงมากกว่าร้อยละ 90 แล้ว ทั้งการสวมหน้ากาก การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด ถือว่าทำได้ดีขึ้นจนน่าพอใจ” พญ.พรรณพิมลกล่าว

ฝับ-บาร์ที่วปท.ลดแออัด80%

พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า จากข้อมูลสถานการณ์คนต่างด้าว ของสำนักงานบริหารต่างด้าว กรมการจัดหางาน (กกง.) กระทรวงแรงงาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 พบมีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย 2,419,452 คน ส่วนใหญ่ทำงานในกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีทั้งทำหน้าที่ปรุงประกอบอาหาร สัมผัสอาหาร และให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือซื้อกลับบ้าน รวมไปถึงงานที่ให้บริการด้านความบันเทิงร่วมด้วย เช่น การจัดแสดงคอนเสิร์ต ฝับบาร์ เป็นต้น จากผลการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังกิจการประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มของกรมอนามัยล่าสุด จำนวน 164 แห่ง พบว่าในร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีจุดบริการล้างมือ ร้อยละ 96 กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อลดความแออัด ร้อยละ 90 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ร้อยละ 81 สวมหน้ากาก ร้อยละ 80 แต่ยังคงต้องเน้นย้ำการทำมาสะอาดจุดสัมผัสบ่อยที่พบเพียงร้อยละ 77 จากการสำรวจสถานบริการประเภท ฝับ บาร์ คาราโอเกะ ลานเบียร์ โรงเบียร์ โรงเหล้า

จำนวน 93 แห่งทั่วประเทศ พบว่าสถานบริการทุกแห่ง มีจุดบริการล้างมือ แต่กำหนดจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อลดความแออัดได้เพียงร้อยละ 80 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ร้อยละ 83 สวมหน้ากาก ร้อยละ 92 และมีการทำความสะอาด ร้อยละ 96

โควิดคร่าชีวิตมกแล้ว2แสน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐอเมริกาทำสถิติอีกครั้งที่ 200,178 ราย หลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,178 รายในหนึ่งวันที่ผ่านมา โดยสหรัฐยังคงทำสถิติเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกสำหรับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในวันเดียวคืออินเดียที่ 1,283 ราย ตามด้วยสหรัฐและบราซิล 1,090 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 938,406 ราย หลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 5,960 รายในหนึ่งวันที่ผ่านมาขณะที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในอินเดียก็เพิ่มขึ้นทะลุ 5,018,034 คนแล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 91,120 คนในหนึ่งวัน ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลก ด้านจำนวนผู้เสียชีวิตในอินเดียอยู่ที่ 82,091 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดห้าอันดับแรกคือสหรัฐ 6,787,737 ตามด้วยอินเดียและบราซิล 4,384,299 รัสเซีย 1,073,849 และเปรู 738,020 ส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดห้าอันดับแรกคือสหรัฐตามด้วยบราซิล 133,207 อินเดียและเม็กซิโก 71,049 อันดับที่ทำคืออังกฤษ 41,664 สำหรับผู้ป่วยทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 29,724,117 ราย ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วทั่วโลกอยู่ที่ 21,523,708 คน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

ยูคาดโลกสู่ภาวะปกติปี2022

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน ว่า รัฐบาลเมียนมากำลังเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามในนครย่างกุ้ง เมืองแห่งการค้าของเมียนมา เพื่อรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นและเสี่ยงที่ระบบสาธารณสุขของประเทศที่เปราะบางอยู่แล้วจะไม่สามารถรับมือได้

รายงานระบุว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในนครย่างกุ้ง เมืองที่พบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่และเพิ่งประกาศมาตรการล็อกดาวน์ครั้งที่ 2 เวลานี้ต้องเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และรัฐบาลก็กำลังสร้างโรงพยาบาลสนามขนาด 500 เตียงในสนามฟุตบอลอยู่ในเวลานี้ ล่าสุดเมียนมา มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา จำนวน 307 ราย นับเป็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่พุ่งทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เมียนมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 134 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,636 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 39 ราย

ด้านหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาคาดการณ์เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาว่า แม้จะสามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ขึ้นมาได้ แต่วัคซีนจะไม่สามารถผลิตออกมาได้เพียงพอกับความต้องการจาก 170 ประเทศ และคาดการณ์ว่าชีวิตประจำวันของชาวโลกจะไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้จนกว่าจะถึงปี 2022